

Thụ phần bổ sung không ảnh hưởng đến chất lượng của quả Bưởi Phúc Trạch

Quang Tùng – Sở KH&CN Hà Tĩnh

Đó là khẳng định của TS Vũ Việt Hưng- Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương.



TS.Vũ Việt Hưng đang trao đổi với ông Đỗ Khoa Văn – TUV, GD Sở KH&CN Hà Tĩnh về tính đặc trưng của bưởi Phúc Trạch

Mặc dù to hơn bưởi gốc rất nhiều, nhưng Bưởi Phúc Trạch những vụ đầu chưa thể hoàn thiện về chất lượng cũng như hình dáng đặc trưng

Thụ phần bổ sung trên cây Bưởi Phúc Trạch đã được khẳng định là một trong những đề tài thành công trên cây ăn quả có múi do Viện Nghiên cứu rau quả thực hiện vào đầu năm 2010 và đã được các nhà khoa học cũng như chính người dân trồng bưởi khẳng định. Chính vì thế trong vòng 5 năm trở lại đây số lượng vườn trồng Bưởi Phúc Trạch đã được tăng nhanh rõ rệt (*Hiện tại toàn huyện có trên 18.000ha diện tích trồng bưởi, trong khi đó năm 2010 mới chỉ có 11.000ha - Theo Phòng nông nghiệp huyện Hương Khê*). Đời sống của người trồng bưởi khá lên hẳn, niềm tin đối với các nhà khoa học càng được khẳng định.

Vụ bưởi 2016 đại được mùa, tuy nhiên theo phản ánh của một bộ phận người dân thì năm nay bưởi Phúc Trạch có vị chua hơn những năm trước. Điều này cũng đã phần nào ảnh hưởng đến giá bưởi bị xuống thấp, làm cho người trồng bưởi chưa thật sự vui khi được mùa.

Lần theo ý kiến của dư luận về nhận định năm nay bưởi Phúc Trạch có vị chua hơn những năm trước, mà theo họ là do dùng phần của bưởi chua để thụ phần cho bưởi Phúc Trạch. Chúng tôi tìm đến TS.Vũ Việt Hưng- Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương để tìm câu trả lời và được giải đáp:

Thứ nhất: Chất lượng của trái bưởi không ảnh hưởng gì trong việc thụ phần bổ sung. Chất lượng của quả bưởi phải chăng chỉ bị thay đổi khi chúng ta tác động vào hạt của nó. Việc thụ phần bổ sung là vì bản thân chúng không thể tự thụ phần

cho nhau, nên bằng biện pháp ghép cành hay tác động cơ học, nghĩa là dùng phần của loại bưởi khác giống để bổ sung cho nó.

Một nguyên do khác được TS.Hưng đưa ra giải thích cũng trùng với nhìn nhận của cơ quan quản lý tại địa phương đó là: Kể từ những năm 2011, khi đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh” có kết quả, người dân bắt đầu khôi phục, trồng mới diện tích bưởi. Theo đó các vườn ươm giống cũng như diện tích trồng bưởi được người dân đầu tư một cách ồ ạt, các nhà quản lý cũng rất khó kiểm soát chất lượng cây giống cũng như quy hoạch diện tích trồng bưởi. Điều này chứng tỏ năm 2016, một lượng rất lớn trái bưởi năm thứ nhất, thứ hai chưa hoàn thiện về chất lượng cũng được đánh đồng với bưởi gốc lâu năm đưa ra thị trường. Trong khi đó người tiêu dùng chưa có kinh nghiệm phân biệt được bưởi gốc hay bưởi những vụ đầu, nên khi sử dụng cảm nhận một số quả chất lượng không được như những năm trước là có nguyên do. Điều này, đã làm ảnh hưởng không nhỏ cho thu nhập của những người đã phải “sống chết” với vườn bưởi gốc từ bao năm nay.

Ba phương pháp thụ phấn phổ biến được TS.Vũ Việt Hưng đưa ra khuyến cáo người trồng bưởi nên áp dụng:

Một là, áp dụng phương pháp thụ phấn bổ sung thủ công đã được Viện NC rau quả phổ biến, dùng phấn hoa bưởi chua hoặc bưởi khác giống, thụ phấn bằng tay cho vườn bưởi;

Hai là, trong vườn bưởi đang trồng, trên một số cây bưởi trong vườn, cắt bỏ 1-2 cành vượt, để nảy mầm phát triển đến bánh tẻ, sau đó tiến hành ghép mắt các giống bưởi khác giống (bưởi ngọt hoặc chua). Sau một năm, cành này đã ra hoa, là nguồn thụ phấn bổ sung cho cây đó và các cây xung quanh;

Ba là, do vườn bưởi hiện nay quá dày, có thể loại bỏ một số cây kém hiệu quả, sau đó ghép cải tạo giống bưởi khác giống điểm vào trong vườn. Các cây ghép cải tạo này sau một năm cũng ra hoa, dùng để làm cây thụ phấn cho các cây bưởi xung quanh.